
  
 
 

  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมยัสามัญประจำปีครั้งที่หน่ึง) 

  วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                     
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายปดิพัทธ์  สันติภาดา 
รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คนที่ หนึ่ ง  และนายพิ เชษฐ์  เชื้ อ เมื อ งพาน  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ 
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
                   ประธานฯ แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                   1. เนื่องจากสมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ควน โซะดารี ประธานสภาแห่งชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ มีกำหนดเดินทางเข้ามาเยี่ยมและชมประชุมสภา เวลา 15.00 นาฬิกา 
ในการนี้ ขอความร่วมมือสมาชิกฯ ที่ไม่ติดภารกิจสำคัญ ร่วมเข้าห้องประชุมสภา ในช่วงเวลาดังกล่าว 
เพื่อให้เกียรติและต้อนรับแขกผู้มาเยือน 
                  2. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกา สั่งเพิกถอน สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งของนางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 226 
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 
2561 มาตรา 138 และมาตรา 139 ศาลฎีกาได้มีคำสั่ง รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2567 จึงมีผลให้นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา ว่าผู้นั้นไม่ได้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2561 มาตรา 138 วรรค 3 ดังนั้น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันเท่าที่มีอยู่ เท่ากับ 499 คน จำนวนกึ่งหนึ่งคือ 250 ท่าน 
    (1) กระทู้ถาม      

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
     กระทู้ถามสดด้วยวาจา โดยนำกระทู้ที่ 1.1.2 มาถามก่อน เรียงตามลำดับ ดังนี้ 

         1 .1 .2  ก ระทู้ ถ าม  เรื่ อ ง  คว ามยากจน ใน  3  จั งห วั ด ช ายแดน ใต้                            
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี พรรคประชาชาติ        
ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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    สืบเนื่องจากความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พบว่าคนส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างต่ำมาก ซึ่งอาชีพและรายได้ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตร ประมง และ
รับจ้าง โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีเป็นพ้ืนที่จังหวัดยากจนมาตั้งแต่ 2558 จนถึง 2564 ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าสัดส่วนของความยากจนได้มีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ 
จากการที่ได้ลงพ้ืนที่พบปะพ่ีน้องประชาชน ทำให้ทราบถึงความยากลำบากของพ่ีน้องประชาชน         
สาเหตุหลักที่ทำให้พ่ีน้องประชาชนได้รับความยากลำบากเนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ ที่อยู่ใกล้ชายทะเล               
และประชาชนอาศัยตามชานเมือง ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าไปทำงานในพ้ืนที่ในเมือง รวมทั้งให้
ภาครัฐส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เนื่องจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้มีเอกลักษณ์ที่ดีงาม เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้จากการขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการก่อตั้งสถาบัน
การเงินที่ปราศจากดอกเบี้ย หากรัฐบาลมีการสนับสนุนแนะนำพร้อมทั้งทำให้สถาบันการเงินเหล่านี้
เติบโตขึ้นมา รวมทั้งสหกรณ์ที่ปราศจากดอกเบี้ยซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ
จากพ่ีน้องประชาชน จึงขอเรียนถามว่า สินเชื่อที่อยู่ในกรอบท่ีปราศจากดอกเบี้ย เพื่อให้เศรษฐกิจระดับ
รากหญ้าขับเคลื่อนและเติบโตขึ้นมา สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ส่วนการจัดงบประมาณที่มีความ
สมดุลในด้านความมั่นคงและการพัฒนานั้น สามารถจะทำได้หรือไม่ รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไข
อย่างไร 
   นายพิชัย ชุณหวชิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบกระทู้ถามว่า       
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะพื้นที่ติดชายทะเล ถ้าหากดูแล้วประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำ  
สิ่งที่ รัฐบาลได้ดำเนินการมาโดยตลอดคือ แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนโดยมีการแก้ไข                     
จากมาตรการพักหนี้ หรือแม้กระทั่งมาตรการลดหนี้ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร และที่ผ่านมาได้มี                 
การออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด นอกจากนี้ เป็นเรื่องที่อยู่อาศัยโดยได้มี
การรับฟังในการปรับโครงสร้างหนี้  โดยแนะนำวิธีลดภาระให้คือ ยืดระยะเวลาให้เป็นระยะยาว          
และจ่ายเงินต้นให้จ่ายเฉพาะที่มีความสามารถในการจ่ายของแต่ละครอบครัว  สำหรับการท่องเที่ยว
รัฐบาลได้กำหนดให้ 3 จังหวัดเหล่านี้เป็นเป้าหมายของเมืองรอง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
ทะเล อาหารฮาลาล ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบเป็นอาหารที่ไม่มีสิ่งต้องห้ามเจือปน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเนื้อสัตว์นั้นจะตอ้งเป็นเนื้อฮาลาล และเพิ่มสินค้าทางการเกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ 
นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  
   1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง โครงการดิจิทัลวอลเล็ท โดย นางสาวศิริกัญญา                 
ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
                             เนื่องจากมีการแถลงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับโครงการ
ดิจิทัลวอทเล็ท โดยมีการปรับแก้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทำให้ประชาชนเป็นกังวลเรื่องการ
ปรับเป้าหมายจาก 50 ล้านคน เหลือเพียง 45 ล้านคน โดยอ้างว่าจะมีผู้ไม่ลงทะเบียน ประมาณ                  



- 3 - 

 

ร้อยละ 10 จึงปรับลดลง และมีการแจ้งว่าอาจจะไม่ยืมเงินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
(ธกส.) เท่ากับว่าจะมีเงินแจกเพียง 450,000 ล้านบาท เท่านั้น แล้วขณะนี้มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ 
ถ้าหากมีประชาชนมาลงทะเบียนถึง 50 ล้านคน อีก 50,000 ล้านบาท รัฐบาลจะนำงบประมาณ                
จากส่วนใดมาแจกให้กับประชาชน จะมีการใช้งบกลางของปี 2567 หรือไม่หรือจะบริหารจัดการอย่างไร 
จะมีการใช้เงินทุนสำรองจ่ายที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่ นอกจากนี้ 
พบว่าที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลเริ่มบริหารราชการแผ่นดิน มีข้อสังเกตว่างบกลางในปี 2567  แทบจะไม่ได้              
มีการอนุมัติเลย ซึ่งแท้จริงมีปัญหาของประชาชนที่รอการแก้ไขแต่กลับไม่มีงบประมาณในการแก้ไขเลย 
เนื่องจากรัฐบาลต้องเก็บงบประมาณไว้ใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ท ซึ่งประชาชนต้องรอถึงไตรมาส                 
4 โดยที่ผ่านมาสภาได้อนุมัติงบกลางไปประมาณ 99,000 ล้านบาท ซึ่งก่อนที่สภาจะอนุมัติได้มีการใช้               
งบไปพลางก่อน แต่กลับมีการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปแค่ 14,000 ล้านบาทเศษ เหตุที่ต้องกังวล
เนื่องจากมีปัญหาที่เร่งด่วนกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาค่าครองชีพของพ่ีน้องประชาชน                   
ที่ปัจจุบันมีราคาข้าวของที่แพงขึ้น ไม่ได้ลดลงตามเงินเฟ้อ อาทิ ราคาน้ำมัน ราคาไข่ไก่ ราคาหมู ไก่สด 
อีกทั้ง ค่าไฟก็ยังคงแพงเหมือนเดิม ถึงแม้จะมีการปรับโครงสร้างแต่ยังต้องนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้                   
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) อยู่ และมีการอนุมัติงบกลาง 1,900 ล้านบาทไปแล้วก็ตาม นอกจากเรื่อง
ราคาสินค้าที่แพง ซึ่งยังไม่มีมาตรการใดมารองรับช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน ปัญหาอย่างอื่น                     
ก็ยังตามมา โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีโรงงานปิดกิจการเป็นจำนวนมากและมีจำนวน SME ท่ีลดลง
ระลอกใหญ่  ตั้ งแต่ช่วงรัฐบาลมารับตำแหน่ง มีการปิดตัวของโรงงานไปแล้ว 1,217 โรงงาน                           
ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ แต่โรงงานที่เปิดใหม่เป็นโรงงานขนาดเล็ก รัฐบาลมีการของบกลางช่วยพยุง
ราคาน้ำมัน 6,500 ล้านบาท แต่รัฐบาลกลับไม่อนุมัติใช้ เสนอให้รัฐบาล เลือกอุดหนุนภาษี สรรพสามิต
เฉพาะกลุ่ม เช่น ภาคขนส่ง รถโดยสารสาธารณะ โดยการแจกคูปองน้ำมันที่มีราคาถูกลง หรือประชาชน
ทั่วไปให้มีส่วนลดลิตรละ 5 บาท โดยกำหนดให้แต่ละเดือนสามารถลดได้กี่ครั้ง ก็จะใช้งบประมาณ                 
ที่ลดลง สามารถควบคุมงบประมาณได้อีกด้วย แต่กลับไม่มีมาตรการใดออกมาช่วยเหลือค่าครองชีพเลย 
ส่วนในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองถึงแม้จะมีสินเชื่อออกมาอยู่บ้าง แต่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่                       
ผู้ที่เดือดร้อน ผู้ที่ต้องเปลี่ยนธุรกิจไปทำอย่างอื่น ไม่มีการออกสินเชื่อในการปรับเปลี่ยนธุรกิจรัฐบาล                
มีแนวโน้มที่จะมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนหรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ณ เวลานี้โดยที่ไม่ต้อง
รอดิจิทัลวอทเล็ทออกมาหรือไม่ ทั้งนี้ เสนอแนะให้รัฐบาลสร้างแรงจูงใจให้ท้องถิ่นนำเงินสะสมออกมาใช้
ร่วมกับรัฐบาลคนละครึ่ง ให้เกิดโครงการขนาดเล็กให้เกิดการจ้างงานในชุมชน น่าจะสามารถทำให้
เศรษฐกิจฐานรากมีชีวิตชีวาขึ้นมาโดยไม่ต้องรอดิจิทัลวอลเล็ท สำหรับการเพ่ิมสัดส่วนให้ต่างชาติซื้อบ้าน 
คอนโดจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 75 และถือสิทธิ์ได้ 99 ปี อาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบทำให้เกิด
ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ที่แพงขึน้ ซึ่งอาจจะมีบางกลุ่มไดร้ับผลประโยชน์แต่ประชาชนต้องได้รับผลกระทบ 
แล้วคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการดังกล่าว สัดส่วนที่ได้จากเศรษฐกิจคืออะไร 
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                            นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า ขอยืนยันว่าให้ความสำคัญ
กับสถาบันนิติบัญญัติและไม่ได้มีความประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยง เนื่องจากมีภารกิจเป็นจำนวนมาก                   
และในครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะเข้ามาตอบกระทู้ในสภาจะพยายามมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้                      
จะมีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ททั้งหมดในวันที่  24 กรกฎาคม 2567                      
ซึ่งจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกี่ยวกับประเภทสินค้า                    
ที่สามารถใช้จ่ายได้ อันเป็นตัวบ่งบอกว่ารัฐบาลฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ประชาชน 
ผู้ประกอบการ รวมถึงฝ่ายค้าน ว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสม โดยมีการพูดคุยกันตลอด เพ่ือที่จะได้มี
การปรับปรุงให้ถูกจุดประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุด สำหรับ                 
เรื่องงบประมาณในงบกลางได้กันไว้จำนวน 43,000 ล้านบาท การลดงบประมาณจาก 500,000                  
ล้านบาทเหลือ 450,000 ล้านบาท เนื่ องจากดูจากสถิติ เก่า ที่มีการแจกเงินให้กับประชาชน                            
โดยการวิเคราะห์ดูว่ามีผู้ไม่เข้าใช้สิทธิจำนวนกี่คน แต่พยายามเตรียมงบประมาณให้เต็มที่ มั่นใจว่า
งบประมาณที่ใช้มีการพินิจ วิเคราะห์มาอย่างด ีจะต้องตรงจุดและเป็นไปตามกฎหมาย และซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นไปตามกติกา ในการใช้งบประมาณที่ถูกต้อง โครงการดิจิทัลวอลเล็ทเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล 
เหตุผลที่ต้องใช้เงิน 10,000 บาทต่อคน และจำกัดพ้ืนที่ในการใช้จ่าย เนื่องจาก ไม่ต้องการให้มี                        
การเจริญเติบโตภายในหวัเมืองหลักเพียงอย่างเดยีว การที่บัตรประชาชนอยู่ในอำเภอไหน ให้ใช้ในอำเภอ
นั้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดที่มีการพัฒนาต่ำ เช่น จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ                     
จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคให้เป็นไปตามความต้องการของทุกท่าน                
ในการนี้ ขอยืนยันว่ามีการใช้งบกลางในการดูแลเรื่องค่าน้ำมันและค่าไฟหลาย ๆ เรื่องได้มีการใช้                 
งบกลางไปเช่น การเกษตร ป้องกันน้ำท่วม ขจัดปัญหาภัยแล้ง มีการสร้างถนน สถานพยาบาลต่าง ๆ                  
ถ้าหากยังมีข้อสงสัยในงบกลางจะมาแถลงรายละเอียดอีกครั้ง สำหรับเรื่ องเศรษฐกิจโดยรวม                         
มีปัญหาใหญ่อยู่ 5 ข้อ ได้แก่ 1. การปิดตัวของโรงงาน เนื่องจากอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวเข้ากับ
ความต้องการของโลกสมัยใหม่ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวช้า จึงเป็นที่มาของการเดินทางไป
ต่างประเทศ ต้องไปเจรจากับบริษัทใหญ่ ๆเพ่ือให้มีบริษัทเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เช่น ธุรกิจ                     
EV Hybrid เป็นต้น 2. การนำเข้าพลังงานเยอะ 3. สงครามระหว่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทย                  
มีจุดยืนเป็นกลาง มีการค้าการลงทุนได้กับทุกประเทศ ส่งผลให้การส่งออกน้อยลง จึงต้องเดินทางไป
เจรจาในหลายประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการมาลงทุนในประเทศไทย 4.ตัดการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ 5. การบริโภคในประเทศไทย ถ้าตัดภาคท่องเที่ยวไปก็ไม่มีการเจริญเติบโตเท่าที่ควร ซึ่งการ
ท่องเที่ยวเป็นการอุ้มเศรษฐกิจของไทย จึงมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ในภาคอุตสาหกรรมเมื่อมีโครงการ
ดิจิทัลวอลเล็ท เป็นการเติมเงินใหม่เข้าระบบจะส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการผลิตสินค้า มีการจ้าง
งานเพ่ิมมากขึ้น สำหรับปัญหาสังคมด้านยาเสพติดรัฐบาลให้ความสำคัญ โดยจะมีการกวาดล้างครั้งใหญ่ 
ได้ลงพ้ืนที่ไปยังตำรวจตระเวนชายแดน สำรวจปัญหา โดยขอความร่วมมือให้มีการนำเสนอข่าว                      
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การจับกุมและเพ่ิมขวัญกำลังใจเมื่อเกิดการบาดเจ็บ นอกจากนี้ ได้เดินทางไป กองอำนวยการรักษา               
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอรมน.) ซึ่งมีบทบาทในการช่วยพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมิติ                  
ในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำท่วม กันพ้ืนที่ของเขตทหารมาให้ประชาชนมีที่ดินทำกินการดูแล
ชายแดนในการทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองและฝ่ายตำรวจอย่างใกล้ชิด เพ่ือขจัดปัญหายาเสพติด
ออกไป สำหรับในปัญหาหนี้นอกระบบ รัฐบาลให้ความสำคัญร่วมกับฝ่ายปกครองได้มีการปฏิบัติหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปัญหาหนี้นอกระบบหมดไป การอุตสาหกรรมต้องการการพัฒนาโดยมีการดึงแหล่ง
เงินทุนมาใหม่ ให้มีบริษัทลงทุนข้ามชาติ สนธิสัญญาการค้ารัฐบาลก็กำลังทำควบคู่กันไป เพ่ือที่จะได้มี
การลงทุนจากต่างประเทศเป็นรูปธรรม การลงไปพ้ืนที่ต่าง ๆ พูดคุยกับบริษัทใหญ่ ๆ เรื่องบุคลากร 
เนื่องจากถ้าต่างประเทศมาตั้งโรงงานใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมไฮเทคก็ย่อมต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ                   
มีโครงการที่จะทำร่วมกับอุตสาหกรรมใหญ่ ให้มีการฝึกฝนบุคลากรเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ                
โดยบรรจุเข้าไปในหลักสูตร เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใบปริญญาบัตร เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร 
ด้านการเกษตร ได้ทำโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เรื่องเกษตรแม่นยำให้ปุ๋ยที่ตรงกับชนิดพืช เป็นการยก
โครงสร้างการเกษตรขึ้นมาทำให้รายได้ของการเกษตรเพ่ิมขึ้นใน 4 ปี มีการเปิดตลาดใหม่ โดยบินไป
ต่างประเทศเจรจาเพื่อให้เกดิการซือ้ขายสินคา้การเกษตรของประเทศไทย เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ยังทำอย่างต่อเนื่องใช้นโยบายเป็นหลัก อย่างเช่น ราคาพืชผลไม่ต้องใช้งบประมาณใดใด โดยดูแลตรง
ชายแดนไม่ให้มีสินค้าการเกษตรเถื่อนเข้ามา ขอชี้แจงว่ามีการเสนอให้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องให้มีการ
เพ่ิมระยะเวลาจาก 30 ปีเป็น 99 ปี จริง ขอยืนยันว่าไม่ใช่การขายชาติเป็นเพียงการให้การศึกษา                          
ว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลระยะยาวให้กับเศรษฐกิจไทย ก่อให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศสูงขึ้น 
ตั้งใจทำให้ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทุกประการ ยืนยันว่าไม่ได้มีการกดดันใคร
ทั้งสิ้นรัฐบาลจะสู้เพื่ออนาคตของประเทศ 
 

                         1.1 .3 กระทู้ถาม เรื่อง ปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำชนิดอื่น                   
โดย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล                    
ตั้งกระทู้ถาม  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    สืบเนื่องจากปลาหมอคางดำซึ่งเป็นปลาชนิดหนึ่งท่ีมีเอเลี่ยนสปีชีส์ อาศัยอยู่
แถบประเทศกาน่า แอฟริกาใต้ และมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนำเข้ามา 2,000 ตัว เพ่ือมาผสมพันธุ์กับ    
ปลานิล และการขออนุญาตนำเข้ามาจากข้อมูลที่ได้รับจากคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษา
สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงผลกระทบจากการนำเข้าปลาหมอคางดำ เพื่อการวิจัยและ
พัฒนาสายพันธุ์ในราชอาณาจักรไทย มีการแจ้งไว้ชัดเจนว่าเป็นการนำเข้ามาเพื่อวิจัย โดยบริษัทเอกชน 
และหลังจากนั้นการนำเข้าจริงเกิดขึ้นปี 2553 หลังจากนั้น ได้มีการแจ้งว่างานวิจัยผิดพลาด เนื่องจาก
ปลาอ่อนแอและตายในที่สุด หลังจากนั้น ยังไม่ทราบรายงานเป็นอย่างไร คณะอนุ กมธ.พยายามติดตาม
หาความจริงว่าหากปลาสายพันธุ์นี้หมดไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว ณ วันนี้มาจากไหน มีการพบเห็นใน               



- 6 - 

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ กรมประมงดำเนินการอย่างไร เนื่องจากปลาสายพันธุ์นี้แพร่กระจายไปเต็มทั่วพ้ืนที่ 
อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี สมุทรสงคราม สามารถทำลายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สัตว์น้ำไปปีหนึ่งหลาย 1,000 ล้านบาท อีกทั้งปลาหมอคางดำได้ไปอยู่ในพ้ืนที่เกษตรกรเลี้ยงกุ้ง                      
ซึ่งทำให้ปลาสายพันธุ์นี้กินกุ้งของเกษตรกรจนหมดบ่อ  นอกจากนี้ กรมประมงมีงานวิจัยที่ไปจับปลา
หมอคางดำทั่วประเทศ 6 จังหวัด เพื่อมาศึกษา DNA ว่ามาจากต้นตอเดียวกันหรือไม่ และพิสูจน์แล้วว่า
ปลาทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่เป็นปลาหมอคางดำมีที่มาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดียวกัน ดังนั้น เหลือเพียง 
DNA ของปลาที่นำเข้ามา หากตรงกันเมื่อไหร่ แสดงว่าปลาที่แพร่ระบาดอยู่ทุกวันนี้มาจากปลาชุดที่
นำเข้ามาวิจัย แต่ตอนนี้ไม่สามารถยืนยันได้ และยังมีรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ได้ เข้าไปตรวจสอบเมื่อปี  2560 ได้มีรายงานว่า มีการทำลายทิ้ งโดยการฝังกลบแล้ว                       
เกือบ 2 ,000 ตัว เหลือไว้ เพียงแค่ ในขวดโหลประมาณ 50 ตัว ขวดละ 25 ตัว ส่งให้กับทาง                     
กรมประมง เพราะฉะนั้น จึงอยากนำชิ้นส่วนตัวอย่างของปลาที่อยู่ในขวดโหลมาเทียบ DNA ว่าตรงกับที่
แพร่กระจายอยู่หรือไม่ 
   นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและสหกรณ์                
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  พร้อมด้วยตนได้ลงพ้ืนที่ เพ่ือรับฟังปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพ้ืนที่             
จังหวัดสมุทรสงคราม จากเกษตรกร ชาวประมง และผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน พบว่ามีความจำเป็น
ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำให้สำเร็จอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม ดังนั้น                   
จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร) เป็นประธานกรรมการ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง
คณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำระดับจังหวัดซึ่งมีการแพร่ระบาดไปแล้วและ
ยังต้องเฝ้าระวัง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ประมงจังหวัด ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคการประมง 
ภาคเอกชน เป็นคณะทำงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเลี้ยงปลาหมอ
คางดำ โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ 1) การควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่ง
ที่พบการระบาด 2) การปล่อยปลาผู้ล่า เช่น ปลากะพงขาว และปลาอีกง เพ่ือกำจัดปลาหมอคางดำ                
ในแหล่งน้ำธรรมชาติ 3) การนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ เช่น                      
ทำปลาป่น แปรรูปเป็นหลายเมนู 4) การสำรวจและเฝ้าระวงัการแพร่กระจายปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติตามพ้ืนที่กันชนต่าง ๆ และ 5) การประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม                 
ในการกำจัดปลาหมอคางดำให้กับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบการระบาดของปลาสายพันธุ์นี้
ในช่วงปี 2560 และจนถึงตอนนี้ ตนให้กรมประมงตรวจสอบและยืนยันว่าไม่พบหลักฐานของการนำส่ง
ตัวอย่างของปลาสายพันธุ์นี้ เข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เอกสารของกรมประมงมีจำกัด               
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ตนไม่สามารถระบุได้ว่าในปี 2560 นั้นมีการส่งมอบตัวอย่างขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงแต่ไม่มี
หลักฐาน หรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้ ด้วยเทคโนโลยีหากมีตัวอย่างของปลาหมอคางดำสามารถ               
นำดีเอ็นเอไปตรวจสอบย้อนกลับได ้ว่าใครหรือบริษัทใดเป็นคนทำ พยายามหาต้นตอ หากพิสูจน์ได้จริงๆ 
ว่าใครทำผิดก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย  และจะประชุมคณะกรรมการในสัปดาห์หน้า                          
ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่กรมประมงเร่งรัด คือการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซมปลาจากสองเอ็นเป็นสี่เอ็น                          
ทำให้โครโมโซมปลาชนิดนี้เปลี่ยน แล้วปล่อยลงทะเลไป เมื่อผสมพันธุ์กันแล้วก็จะทำให้ปลาเป็นหมัน  
 

1.2 กระทู้ถามทั่วไป 
     โดยทีป่ระชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเรียงลำดับ ดังนี้ 

                            1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ตรวจสอบระบบยืนยันตัวตนผู้ โดยสาร (PVS : 
Passenger Validation System)  โดย นายวิรัช พิมพะนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   เนื่ อ งจากระบบตรวจสอบยืนยั นตั วตนผู้ โดยสาร (PVS : Passenger 
Validation System) มีการติดตั้งและเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีการติดตั้ง                   
ที่บริเวณผู้โดยสารขาอก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง โดยระบบดังกล่าวจะทำ
การตรวจบัตรโดยสาร (Boarding Pass) วางลงบนเครื่องเพ่ือตรวจสอบผ่าน Barcode บนบัตรโดยสาร 
ระบบจะอ่านข้อมูลในบัตรโดยสาร และเปิดประตูผ่าน เข้าไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจโดยละเอียดอีกครั้ง                       
จึงขอเรียนถามว่า 1. ความคุ้มค่าในการลงทุนระบบดังกล่าว ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจสอบมีมาก
น้อยเพียงใด ระบบนี้เป็นเพียงแค่การตรวจ Boarding Pass หรือไม่ และการลงทุนระบบที่มีราคาสูงมาก
เพื่อรักษาความปลอดภัย ระบบนี้มีมาตรฐานเพียงใด ขอทราบรายละเอียด  2. รัฐบาลควรเปิดเผยข้อมูล
สัญญาการให้สิทธิและสัมปทานที่มีลักษณะผูกขาดเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพ่ือความเป็นธรรม                        
ตามพระราชบัญญตัิขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มาตรา 9) หรือไม่ อย่างไร 3. อัตราเรียกเก็บ
ค่าใช้บริการระบบดังกล่าวต่อภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมใช้บริการในระบบดังกล่าว มีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด รวมถึงรายได้ที่ส่งให้รัฐมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ขอทราบรายละเอียด 
   นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจงว่า 
ระบบยืนยันตัวตนของผู้โดยสารเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการให้บริการของผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องบิน 
ซึ่งนำมาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลว่าการเดินทางของผู้โดยสารนั้นจะต้องเข้าไปในบริเวณ ช่องของ
ผู้โดยสารที่ระบุตาม Gate นั้น ๆ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีเขตหวงห้ามที่ต้องรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ในทุกมิติ โดยในเขตหวงห้ามจะไม่ให้ผู้โดยสารเข้าไป  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ 
ทอท.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ความปลอดภัย              
ของผู้โดยสารท่าอากาศยาน จะช่วยเรื่องของการคัดกรองผู้โดยสาร ซึ่งการเข้าไปในพ้ืนที่ของอาคาร
ผู้โดยสาร ต้องมีการตรวจสอบว่ามีผู้ใดเข้าออกบ้าง เพราะผู้โดยสารมีเป็นจำนวนมาก ยิ่งในช่วงของ
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เทศกาลมีผู้ โดยสารเดินทางเข้าออกต่างประเทศและในประเทศ ในกรณีที่ เดินทางในประเทศ                           
ก็จะไม่สามารถเข้าไปในช่องทางผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ เนื่องจากเงื่อนไขในบัตรโดยสารหรือข้อมูล
การบินเป็นการเดินทางในประเทศ การตรวจสอบบัตรโดยสาร การแสดงอัตลักษณ์ของบุคคลโดยการ
ตรวจสอบข้อมูลการบินกับบัตรโดยสารว่าตรงกันหรือไม่  ซึ่ งจะถูกบรรจุในระบบสารสนเทศ                     
ของท่าอากาศยานเป็นการสนับสนุนการบริการของท่าอากาศยานที่เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือมีบุคคล
แปลกปลอมเข้าไปวินาศกรรมก็จะสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในระบบสารสนเทศได้ เป็นการช่วยลด
ความหนาแน่นของผู้โดยสาร และจะส่งให้เกิดการไหลเวียนของผู้โดยสาร  เมื่อใช้เครื่องยืนยันตัวตน
ผู้โดยสารจะทำให้ลดบุคลากรประจำจุดตรวจนั้น ๆ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรได้รับ
ประโยชน์ โดยการนำเงินนี้มาก่อนสร้างสิ่งจำเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนต่อไป 
ปัจจุบัน ทอท.ได้นำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ตรวจสอบเพิ่มเติม ในหลาย ๆ ท่าอากาศยานซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของการใช้งาน ลดระยะเวลาจาก 10-15 วินาที เหลือเพียง 2-3 วินาที ซึ่งจากการนำระบบมาใช้ 
ส่งผลให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจในการรับบริการที่รวดเร็วและสะดวกสบาย ถูกต้องและแม่นยำมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล นอกจาก การตรวจสอบการคัดกรองแล้วยังรวมไปถึงความปลอดภัย
ในพ้ืนที่หวงห้าม ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของการบินพลเรือนระหว่างประเทศและแผนการรักษาความ
ปลอดภัยของการบินพลเรือนแห่งชาติ ไม่เพียงแต่ความคุ้มค่าแต่ยังส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของการ
บริการ นำไปสู่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทอท.ได้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการผลักดัน
ให้สายการบิน สนามบิน เป็นศูนย์การบินของภูมิภาค ติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลกภายใน 5 ปีสามารถ
รองรับผู้โดยสารทั้งประเทศปีละประมาณ 150 ล้านคน ทั้งนี้ เรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนของระบบ
ยืนยันตัวตนของผู้โดยสารนั้น เป็นรูปแบบการลงทุนในแบบสัญญาให้สิทธิ์และสัมปทาน ในรูปแบบการ
จ้างเหมาบริการ โดย ทอท.ได้ดำเนินการสรรหาวิธีการการคัดเลือกตามคัดเลือกตามขั้นตอนของ
กรมบัญชีกลาง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

    1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง  ระบบน้ำประปาสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค 
โดย นายพลากร พิมพะนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     สืบเนื่องจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่อำเภอยางตลาดและอำเภอ
ฆ้องชัย จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ เทศบาลยางตลาด ตำบลหัวงัว ตำบลหนองตอกแป้น ตำบลคลองขาม 
ตำบลนาเชือก ตำบลโคกสะอาด และตำบลเหล่ากลาง จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาระบบน้ำประปาในหมู่บ้านชำรุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้ อันเนื่องมาจากมีอายุการใช้งานเกินกว่า    
20 ปี ซึ่งมีการปรับปรุงซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่อง และเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทริภาพได้ จึงขอเรียนถามว่า 1. กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทาง
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภค อย่างไร             
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2. กระทรวงมหาดไทยมีแผนงานที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำประปาสะอาด เพ่ือทดแทนระบบ
น้ำประปาที่ชำรุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้ หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
   นายทรงศรี ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ถามว่า มีการแก้ปัญหาและเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์               
ได้มีการของบประมาณเพื่อมาซ่อมแซมบำรุงรักษาน้ำประปา โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2567 ถึง 185 
โครงการ และในปีงบประมาณปี 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถของบประมาณเพื่อนำไปแก้ไข
ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ กรอบเวลา รวมทั้งรูปแบบ ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์                 
ได้รับงบประมาณ จำนวน 24 โครงการ ซึ่งขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำความเข้าใจ            
ในการจัดทำงบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

   1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาในการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายศิริโรจน์ ธนิกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร                    
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
           เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ติดภารกิจสำคัญ และขอเลื่อน
ไปตอบกระทู้ถามในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 
 

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
                          1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาขยะอาหาร (Food Surplus) โดย
นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้
ถามไปในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 
            1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาและต่อยอดฟีเจอร์ของ Traffy Fondue 
แพลตฟอร์มในการรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมือง โดยนางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื ่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู ้ตั ้งกระทู ้ถาม ถาม 
นายกรัฐมนตรี  
 เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้
ถามไปในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2567 
            1.3.3 กระทู้ ถาม เรื่อง ค่ าเช่ าบ้ านกรณี ข้ าราชการตำรวจชั้นประทวน                    
โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
                             เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้
ถามไปในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2567 
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  1.3.4 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเดินทาง               
จากชนบทสู่ตัวเมือง ชาวอำเภอพัฒนานิคม โดยนายสาธิต ทวีผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท้ังนี้ นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   1.3.5 กระทู้ถาม เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท โดย นายพลากร  
พิมพะนิตย์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์  พรรคเพ่ือไทย  เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม                           
ถาม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม  ทั้งนี้ นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคม 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    1.3.6 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภคและน้ำเพ่ือการเกษตรแก่พ่ีน้องประชาชนตำบลรังแร้ง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโคกหล่าม และตำบล
อีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  โดย นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท้ังนี้ นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
                     กอ่นดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป ประธานฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุม
ว่า จะขอนำระเบียบวาระ (3) รับรองรายงานการประชุม วาระ (7) เรื่องอื่น ๆ การตั้งคณะกรรมาธิการ
แทนตำแหน่งที่ว่าง การขอขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ขึ้นมาพิจารณาก่อน                 
ซึ่งที่สมาชิกฯ ไม่ขัดข้อง 

 (3) รับรองรายงานการประชุม 
                         - รบัรองรายงานการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่26 ปีท่ี 1 (สมัยสามญัประจำปี
ครั้งที่สอง) จำนวน 4 ครั้ง 
                           ครัง้ที่ 10 วันพธุที่ 24 มกราคม 2567 
                           ครัง้ที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 
                           ครัง้ที่ 12 เป็นพิเศษ วันศกุร์ที ่26 มกราคม 2567 
                           ครัง้ที่ 13 วันพธุที่ 31 มกราคม 2567 
                          ที่ประชุมรับรอง 

                 (7) เรื่องอื่น ๆ  
                         7.1 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ               
แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์) ที่ประชุมเสนอ                   
นายสันต์ แซ่ตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง 
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                        7.2 ตั้งกรรมาธกิารสามัญในคณะกรรมาธกิารกีฬา แทนตำแหน่งทีว่่างลง 1 ตำแหน่ง 
เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช) ที่ประชุมเสนอ นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์                   
แทนตำแหน่งที่ว่าง 
                          7.4 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด 
พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (ว่าที่ พันตรี สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม)                         
ที่ประชุมเสนอ นายพรรษศรณ์ สาครเสถียร แทนตำแหน่งที่ว่าง 
                        7.6 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่างลง        
2 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวจิราพร สินธุไพร และนายสะถิระ เผือกประพันธุ์) ที่ประชุมเสนอ 
นางสาวชนก จันทาทอง และนายองอาจ วงษ์ประยูร แทนตำแหน่งที่ว่าง 
                        7.8 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง                 
1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายองอาจ วงษ์ประยูร) ที่ประชุมเสนอ นายสะถิระ เผือกประพันธุ์                    
แทนตำแหน่งที่ว่าง 
                      7.10 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์) ที่ประชุมเสนอ รองศาสตราจารย์เชิดชัย                    
ตันติศิรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
                      - ตั้ งกรรมาธิการสามัญซึ่ งไม่ ได้บรรจุ ในระเบียบวาระในคณะกรรมาธิการ                        
การต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ที่ประชุม                   
มีมติตั้ง นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
                       7.5 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพ                       
ไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปสถานที่อื่นที่เหมาะสม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 
                      7.9 คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567  
 

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 5 เรื่อง  

                             (1) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานการประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2565 

  (2) รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
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                               (3) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย       
ปี 2566 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2566 
    (4) รายงานประจำปี 2566 ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
                              (5) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม 
สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
                       ที่ประชุมรับทราบ 

     สมาชิกเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ตามข้อบังคับ ข้อ 54 (1) จำนวน 2 ญัตติ ดังนี้ 
                       1. ญัตติด่วน เรื่อง การแก้ไขปัญหาและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ                
เพลิงไหม้ที่เยาวราช ซึ่ง นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 
                      2. ญัตติด่วน เรื่อง พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบ                
กรณีเหตุเพลิงไหม้ชุมชนแออัดและชุมชนเก่าในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
                      นอกจากนี้ ได้มีสมาชิกเสนอญัตติทำนองเดียวกัน ซึ่งยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระ 
จำนวน 1 ญัตติ คือ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ประสบภัยและแนวทางการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายอนุชา บูรพชัยศรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ 
    สืบเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนแออัดและชุมชนเก่าในกรุงเทพมหานคร                
ภายในชุมชนตรอกโพธิ์ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 
โดยในพ้ืนที่เป็นซอยแคบมหีัวประปาแดงจำนวนน้อย รถน้ำไม่สามารถเขา้ถึง และมีถังดับเพลิงของชุมชน
ตรอกโพธิ์ จะมีการถอดบทเรียนและรับมือกับเหตุการณ์อย่างไร กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่องเที่ยว
ระดับต้น ๆ ของโลก แต่มีการเกิดอัคคีภัยในปี 2567 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  หาแนวทาง                   
ในการประเมินสถานการณ์ พบว่าหน่วยงานมีหลากหลายหน่วยงานจะทำให้การสื่อสารที่ผิดพลาด              
ทำให้การจราจรติดขัด หรือการช่วยเหลือประชาชนที่ติดในอาคาร อาจเพ่ิมความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงได้ ดังนั้น ควรตั้งศูนย์สั่งการที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ 
นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นในการอบรมอาสาสมัครในการช่วยเหลือที่เกิดเหตุ และยังมีการทบทวน
ซ่อมแซมอุปกรณ์การดับเพลิงให้มีความพร้อมในการใช้งาน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ให้ออกระเบียบการซ่อมแซมครุภัณฑ์โดยเร่งด่วน ตลอดจน การเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เยาวราช ขอให้นายกรัฐมนตรีติดตามเร่งรัดสั่งการเยียวยาให้กับประชาชน
ซอยตรอกโพธิ์โดยด่วน และขอให้ประชาชนเข้าร่วมซ้อมแผนซักซ้อมในสถานการณ์จำลอง จากสถิติ                
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ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าไปซักซ้อมเพียงร้อยละ 30 รัฐบาลจะหาแนวทางในการสร้างแรงกระตุ้นอย่างไร 
ให้ประชาชนตื่นตัวในการเข้าร่วมซักซ้อมและใส่ใจเรื่องการป้องกันเหตุอย่างจริงจัง ประชาชนมากกว่า 
200 คน ที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เพราะเหตุใด 
ประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือติดขัดเกี่ยวกับเอกสารทำให้ต้องมีระยะเวลาในการเยียวยา                   
หากมีการปรับปรุงกฎหมายจำเป็นเร่งด่วนให้กับประชาชนที่ ไม่มีที่อยู่อาศัยเพ่ือประโยชน์กับพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่ เยาวราชซึ่งนับว่าเป็นพ้ืนที่ สำคัญด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และรัฐบาล
ประชาสัมพันธ์ให้เป็น Soft Power ที่มีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ 
และช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างมั่นคง รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งฟ้ืนฟูเพ่ือให้นักท่องเที่ยว               
ได้มาท่องเที่ยวได้มากขึ้น และขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการเติมน้ำยาถังดับเพลิงตามพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน
สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่  และมีสถานีดับเพลิงย่อย                                 
ที่มีความพร้อมและเหมาะสม ดังนั้น ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านเงินอุดหนุนเพื่อนำไปจัดหาถังดับเพลิง
ต่อไป  
     สมาชิกอภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดั งนี้  จากการถอดบทเรียน                 
เหตุเพลิงไหม้ในหลายพ้ืนที่ พบว่าในมิติด้านกายภาพ พบปัญหาทางเข้าที่แคบเกินไปส่งผลให้รถดับเพลิง
เข้าออกไม่ได้ มีความเสี่ยงมากต่อการควบคุมเพลิง รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร
ต้องเริ่มใช้ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินอย่างจริงจัง เพ่ือให้ได้ถนนที่กว้างมากพอให้ได้รูปที่ดินที่มีความสวยงาม      
และควรกำหนดความกว้างของถนนเอกชน ว่าต้องมีขั้นต่ำเท่าไหร่เพ่ือที่จะให้รถดับเพลิงเข้าออกได้              
ถ้าตรงไหนกว้างไม่พอก็ไม่ควรออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ ปัญหาด้านการสร้างบ้านผิด พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร ซึ่งปัจจุบันบ้านส่วนใหญ่ได้มีการต่อเติมชนกำแพงเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงให้กับบ้านที่อยู่ติดกัน       
ทำให้ เกิดเพลิงไหม้ที่ลุกลามได้ ควรมีการเร่งรัดกำกับ ควบคุม การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร                       
และกระทรวงมหาดไทยควรออกระเบียบการใช้วัสดุกันไฟในการสร้างสิ่งปลูกสร้าง รัฐบาลควรมี
เจ้าหน้าที่ตรวจระบบไฟในอาคารเก่าเนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ และควรออกนโยบายสนับสนุน
การเปลี่ยนระบบไฟใหม่ โดยอาจจะใช้เงินกองทุนของกระทรวงพลังงานหรือการไฟฟ้าเข้ามาสนับสนุน 
ซึ่งจะส่งเสริมด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ                
ได้อีกด้วย สำหรับการเตรยีมความพร้อมการป้องกัน ถึงแม้กรุงเทพมหานครมีการเปิดการอบรมฝึกหนีไฟ 
ดับไฟ และแจกถังดับเพลิงฟรี แต่ไม่ได้มีการควบคุมบังคับ ทำให้อุปกรณ์ถูกเก็บไว้อย่างไม่มีคุณภาพ 
กรุงเทพมหานครต้องมีการควบคุมในประเด็นดังกล่าว ด้านสถานีดับเพลิง กรุงเทพมหานคร                       
มีสถานีดับเพลิงทั้งหมด 48 แห่ง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยรถดับเพลิงจำเป็นต้องถึงพ้ืนที่ภายใน 8 นาที               
แต่เมื่อดูจากพื้นที่แล้วรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ภายใน 8 นาที เพราะฉะนั้น กรุงเทพมหานคร
ต้องมีสถานีดับเพลิงย่อย รัฐต้องเข้ามาจัดสรรที่ดินในการจัดตั้ง ต้องจัดซื้อรถดั บเพลิง เรือดับเพลิง                 
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ให้กระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ สำหรับประเด็นด้านกฎหมายในการชดเชย เยียวยา และคุ้มครอง รัฐบาล               
ต้องปรับปรุงเรื่องค่าชดเชยเนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ควรมีการทบทวนในการร่าง พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบอัคคีภัย การสนับสนุนให้ซื้อประกันอัคคีภัยและนำไปลดหย่อนภาษี นอกจากนี้                  
ควรผลักดันให้เกิดสวัสดิการคุ้มครองช่วยเหลืออาสาสมัครกู้ชีพ โดยการยกระดับ จัดระเบียบเพ่ิม                      
การคุ้มครองทางกฎหมาย และช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีที่อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่  ควรมีศูนย์บริการบูรณาการสั่ งการ รวม เนื่ องจากเวลาเกิด เพลิงไหม้                               
มีหลายหน่วยงานเข้าไปในพ้ืนที่ไม่มีการรวมศูนย์ในการสั่งการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้
ประชาชนรับทราบ 
  เมื่ อสมาชิกฯ อภิปรายเสร็จสิ้ นแล้ว และผู้ เสนอญั ตติ ได้อภิปรายสรุปญั ตติ                        
เป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากญัตติดังกล่าวผู้เสนอขอให้รัฐบาลดำเนินการ สมาชิกฯ ได้อภิปรายสนับสนุน   
ประธานฯ ขอดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อที่ 88 ส่งญัตติดังกล่าวให้รัฐบาลพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 
                   สมาชิกฯ เสนอขอเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม ตามข้อบังคับที่ 54 (2) โดยขอให้
พิจารณาวาระรับทราบ ในวาระที่ 2.8, 2.5, 2.12 และ 2.6 ตามลำดับ 
                  ที่ประชุมรับรอง 

         2.8 รับทราบรายงานประจำปี 2565 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ         
                   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมาย           
ของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยในปี 2565 ได้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และมุ่งเป้าทางการตลาด                   
เพ่ือขับเคลื่อนกิจการที่เกิดจากการร่วมทุน จัดตั้งนิติบุคคล รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะขยาย       
ความร่วมมือเพ่ือจัดตั้งนิติบุคคลในเทคโนโลยีเป้าหมายอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันให้มีการดำเนินงาน             
ที่โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ยังประโยชน์ให้กับสถาบันและประเทศชาติ
อย่างสูงสุด สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ ตามหน้าที่และอำนาจในพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกลไก
หลักที่จะส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ หน่วยงานด้านการศึกษาและ
ภาคเอกชน ที่มีขีดความสามารถให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะทำให้บรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตาม 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดภายใต้การกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
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แนวนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวงกลาโหม เพ่ือให้ เกิดการขับเคลื่อนกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต สามารถแข่งขัน รวมทั้ง
ลดการพ่ึงพาหรือนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประเทศในด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยการนำองค์กรของคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ            
ที่มุ่งเน้นให้สถาบันสามารถดำเนินงานภายใต้งบประมาณทีจ่ำกัด โดยให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้เร็ว
ที่สุดควบคู่ไปกับการยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ส่งผลให้สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมถึง
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ผ่านการรบัรองมาตรฐานจากกระทรวงกลาโหม ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของภูมิภาค                 
และยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่สากลและเป็นองค์กรหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย             
ให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
                       สมาชิกฯ ไม่มีข้อสงสัยรายงานประจำปี 2565 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ         
     ที่ประชุมรับทราบ 

                      2.5 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และรายงาน                    
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 
                       การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ ได้                  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง         
อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่ างสมเหตุสมผลคือ                    
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงาน
การเงินเหล่านี้ ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ            
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและ                 
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงาน                      
การตรวจเงินแผ่นดินรวมถึงระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง                      
อันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี            
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                     
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ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า                 
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ                        
การแทรกแชงการควบคุมภายใน  และทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้อง                          
กับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบตรวจสอบที่หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์                        
ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน รวมทั้งประเมิน                  
ความเหมาะสมของนโยบายว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์              
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่ในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องและประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของรายงาน
การเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ                 
ที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  
       สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น                
ต่าง ๆ อาทิ ผู้เสียชีวิตบนท้องถนนมีเป็นจำนวนมาก สถาบันวิจัยได้มีการประเมินมูลค่าของผู้สูญเสียชีวิต
โดยมีมูลค่า 10 ล้านบาทต่อคน จึงขอฝากกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ขอให้จัดทำโครงการเร่งรัดให้กับผู้ขับขี่ การใช้รถใช้ถนน               
อย่างปลอดภัยสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งเร่งรัดความช่วยเหลือด้านความเสมอภาค โปร่งใส   
ให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ สำหรับโครงการ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์                               
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่ดี ๆ กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้ช่วยเหลือ           
ผู้พิการที่ประสบภัยจากรถเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพ กองทุน กปถ.นำเงินรายได้จาก  
การประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรมการขนส่งทางบก นำไปจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 
และสนับสนุนโครงการเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หลายโครงการ อาทิ  กิจกรรม                     
ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน รณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถในช่วงเทศกาลสำคัญ โครงการสร้าง
นักขับรถมืออาชีพ ช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีอาชีพเป็นพนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสารที่ปลอดภัย
ออกสู่ท้องถนน รวมทั้ง สนับสนุนอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยแก่หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ จัดซื้อเครื่อง
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ หรือจัดซื้อรถเทรลเลอร์ดับเพลิงอเนกประสงค์  สำหรับการช่วยเหลือผู้พิการ                
ที่ประสบภัยจากรถ กองทุน กปถ. ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้พิการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือช่วยเหลือ     
ผู้พิการที่ประสบภัยจากรถให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ผู้เข้าร่วมประมูล
ทะเบียนรถเลขสวย นอกจากจะได้หมายเลขทะเบียนรถที่ต้องการแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมสร้างกุศลในการ
ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย  
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    ที่ประชุมรับทราบ 

    2.12 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 สภาองค์กรของผู้บริโภค 
                     สภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 
เป็ นองค์ กรที่ จั ดตั้ งขึ้ นตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย  พ .ศ . 2560                              
โดยพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 กำหนดให้สภาผู้บริโภคเป็นตัวแทน
ผู้บริโภค มีอำนาจคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคในทุกด้าน รวมทั้งเสนอนแนะนโยบายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง และมาตรา 18 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้สภาผู้บริ โภคจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภา เพ่ือทราบภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ท้ังนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภค ที่ได้ดำเนินงาน
คุ้มครองเพ่ือพิทักษ์สิทธิและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้บริโภค ต้องเผชิญความท้าทายของปัญหา
ผู้บริโภคภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์ความขัดแย้งของสงครามในต่างแดน การแย่งชิง
ทรัพยากร อาหาร และพลังงานของบรรษัทยักษ์ใหญ่ที่ส่งผลให้ผู้คนท่ัวโลกต้องเผชิญกับราคาสินค้าและ
บริการที่ พุ่งสูงขึ้นอย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้  แม้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่สงคราม แต่ก็ต้องแบกรับ
ผลกระทบดา้นราคาสินค้าที่สวนทางกับคุณภาพชีวติของประชาชนคนไทยอย่างชัดเจน ทำให้เขาเหล่านัน้
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรซึ่งยิ่งมีมากเท่าไร ย่อมมีอำนาจการตัดสินใจเพ่ือกำหนดทิศทางนโยบาย               
ของสังคมได้มากเท่านัน้ ทั้งนี้ การแจ้งเตือนภัยและการสรา้งความตระหนักให้ผู้บรโิภคมีความตื่นตวั ตื่นรู้ 
และเท่าทัน สภาผู้บริโภคสร้างความแข็งแกร่งให้ประชาชนสามารถคุ้มครองสิทธิของตัวเองได ้ 
                         สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น                
ต่าง ๆ  อาทิ ขอชื่นชมที่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้กว่า ร้อยละ 79                  
สภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นหนึ่ งในไม่กี่หน่วยงานที่มีการปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภค                        
มีการเสพสื่อของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สร้างการสื่อสารในช่องทางสื่อสมัยใหม่ ขอเป็นกำลังใจให้กับ
สภาองค์กรของผู้บริโภคในการที่จะพัฒนาผลิตเนื้อหาดี ๆ เช่นนี้ต่อไปเพ่ื อเป็นการสื่อสารเตือนภัย                
ให้ความรู้อันเป็นประโยชนใ์ห้กบัประชาชน นอกจากนี้ ในร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่อง
ของสินค้า พ.ศ. …. มีสาระสำคัญในการที่จะกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ ต่อความชำรุด
บกพร่องของสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมถึงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น กฎหมายฉบับดังกล่าว เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จากความชำรุดบกพร่อง                        
ของสินค้าที่อาจไม่สามารถเห็นได้ในวันที่รับสินค้า ทำให้ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องรับภาระในการพิสูจน์                
ถึงความบกพร่องของสินค้านั้น ๆ ยิ่งกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้เร็วเท่าไหร่ ก็ย่อมเป็นผลดีต่อพ่ีน้อง
ประชาชนมากขึ้นเท่านั้น สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้การดำเนินงานตามแผนงานนั้นไม่มีความต่อเนื่องซึ่งจะส่งผล                
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ต่อขีดความสามารถของหน่วยงานที่จะให้การคุ้มครองผู้บริโภคไม่ทั่วถึง กระบวนการในการเสนอ
งบประมาณที่ยากกว่าหน่วยงานรับงบประมาณโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการเสนอผ่านสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตร ีซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนงบประมาณล่วงหน้ายาวกว่าหน่วยงานอื่น ๆ นอกจากจะเป็น
การเพ่ิมภาระให้กับสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้ว ยังอาจทำให้การใช้งบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาของ
ผู้บริโภคในสถานการณ์เฉพาะหน้านั้นทำได้ยาก จากการที่ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ในระยะสั้น               
ขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับปรุงกระบวนการในการเสนองบประมาณเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่                 
สภาองค์กรของผู้บริโภคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพที่จะคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับธุรกิจสินค้าบริการสมัยใหม่ 
ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ความคุ้มครองกับผู้บริโภคให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
      ที่ประชุมรับทราบ 

      2.6 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม 
สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
                       กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงาน              
การตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน
ในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งสำนักงานฯ มีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน                 
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกีย่วข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                       
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดขอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ                  
การตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม                    
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อข้อมูลอื่น ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงรายงานการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น สำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดินคาดว่า สำนักงานฯ                     
จะได้รับรายงานประจำปภีายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ใด้ให้ความเชื่อมั่น            
ต่อข้อมูลอื่นความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นตินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบรายงาน
การเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงินหรือ              
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กับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น                           
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                    
ได้อ่านรายงานประจำปี หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานฯ ต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลความรับผิดชอบ       
ของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อรายงานการเงิน ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ
และนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย        
การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง    
อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
                        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น                
ต่าง ๆ อาทิ  กองทุนมีรายรับมากกว่ารายจ่าย สำนักงานประกันสังคมมีการป้องกันและรักษา                  
สถานะทางการเงินอย่างไร ผู้ประกันตนซึ่งเป็นสังคมผู้สูงวัยจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น ขอสอบถามว่า
กองทุนฯ พยายามให้รัฐบาลใช้หนี้อย่างไร และมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งประกาศถอนตัวออกจากกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนฯ จะหาแนวร่วมกับโรงพยาบาลได้หรือไม่ หรือมีแรงจูงใจในการเข้าร่วม            
กองทุนฯ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งติดต่อทางโทรศัพท์กับกองทุนยากมากไม่มีผู้รับสายและจะดำเนินการ              
แก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร รวมทั้งขอให้สำนักงานประกันสังคมดูแลลูกจ้างในการใช้สิทธิประกันสังคม
ตามสิทธิที่พึงมี รวมทั้งความเสถียรภาพของกองทุนจะดำเนินการอย่างไรให้ผู้ประกันตนในมาตรา 40 
เข้ามาสมทบมากขึ้น และมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องกรอบการใช้งบประมาณโดยแจ้งให้ผู้ประกันตน 
ได้รับทราบ สำหรับเงื่อนไขการประกันตนกับสถานประกอบการต่าง ๆ ขอให้สำนักงานประกันสังคม   
ตรวจสอบความชัดเจนว่ายังดำเนินกิจการต่อกับประกันสังคมหรือไม่ รายงานฉบับนี้ของประกันสังคมปี 
2565 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้สำนักงานประกันสังคมหามาตรการกรณีนายจ้าง           
ไม่จ่ายเงินให้กับลูกจ้าง อาทิ บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ลูกจ้างถูกนายจ้างลดค่าจ้าง                      
ค้างจ่ายค่าจ้าง และลูกจ้างเหล่านี้ได้เดินทางมายื่นหนังสือเพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่ง                
ให้นายจ้างนำเงินมาจ่ายให้ลูกจ้าง รวมทั้งติดตามข้อเรียกร้องที่ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคมที่ให้เกียรติต่อสภา 
                    ทีป่ระชุมรับทราบ 
   จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 20.55 นาฬิกา  
ปิดประชุมเวลา 20.55 นาฬิกา 
         ****************************************** 
        จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
                       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  


